



ที่ ๐๐๒๓.๑/ว ๕๓๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม นพ ๔๘๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่/ความรับผิดชอบ การดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดนครพนม

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานจังหวัดนครพนม ส่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๑๗.๓/ว ๖๑๙๖
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยจังหวัดได้มีคำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่/ความรับผิดชอบการดำเนินการ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรับไปดำเนินการ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับมอบหมายภารกิจในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในการประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการให้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพร กมลสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๖๓๓

โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐ ต่อ ๑๘

พ.ร.อ.ก.

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
 เลขทะเบียน 3999 30 พ.ย. 2562 เวลา.....
 ผ.บ.ท. ก.ร.บ.ด. ก.ร.ก.ม. ก.ร.ส.ส. ก.ร.ก.ง.

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๑๗.๓/ว ๒๑๙๖



ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่/ความรับผิดชอบ การดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครพนม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๙๙๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดจึงได้มีคำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่/ความรับผิดชอบการดำเนินการ ให้ส่วนราชการ /หน่วยงานรับไปดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร/โทรสาร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๕๗๔



คำสั่งจังหวัดนครพนม

ที่ ๘๘๓ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายภารกิจการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครพนม

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดต้องดำเนินการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดนครพนม จึงมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดตามบัญชีมอบหมายภารกิจฯ แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

บัญชีมอบหมายภารกิจ กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แนบท้ายคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๘๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	วัน เวลา สถานที่	กิจกรรม/ภารกิจความรับผิดชอบ	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยกิจกรรมฯ ดังนี้ ๑. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (๑๐ รูป) ทำบุญตักบาตร (๖๙ รูป) ๓. รับชมการถ่ายทอดสด ในนาม ทรท. (๐๙.๑๐ - ๒๐.๓๐ น.) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	๑) การจัดเตรียมสถานที่ ทั้ง ๓ กิจกรรม การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องราชสักการะ และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกิจกรรม (การติดตั้งเต็นท์ เก้าอี้สำหรับผู้ร่วมพิธีฯ) ๒) การจัดเตรียมในด้านการประกอบ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓) การจัดเตรียมจุดปัจจัย ไทยธรรม ถวายพระภิกษุสงฆ์ ๔) การจัดเตรียมจอภาพ LED เพื่อรับสัญญาณการถ่ายทอดสด และการจัดเตรียมเครื่องเสียงในการดำเนินกิจกรรม ๕) การจัดจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีฯ และการจัดระเบียบผู้มาร่วมพิธีฯ ให้เรียบร้อย สวยงาม ๖) การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ๗) การจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ๘) การให้บริการอาหาร อาหารว่าง - เครื่องดื่ม ๙) การแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มาร่วมพิธีฯ ๑๐) การจัดเตรียมพิธีกร และ ศาสนพิธีกร	- อำเภอธาตุพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม อปท. ในพื้นที่ - สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดนครพนม สนง.วัฒนธรรม จังหวัดนครพนม - เทศบาลตำบลธาตุพนม - อำเภอธาตุพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม - ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครพนม อำเภอทุกอำเภอ - ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สภ.ธาตุพนม - สนง.สาธารณสุข จังหวัด รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม - สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครพนม สวท.นครพนม - อำเภอธาตุพนม สนง.พระพุทธฯ	ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ๑) ข้าราชการ ๒) จิตอาสา เฉพาะกิจ ๗ กลุ่มงาน ๓) ประชาชน จากทุกภาคส่วน

ที่	วัน เวลา สถานที่	กิจกรรม/ภารกิจหน้าที่	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	<p><u>วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒</u> ประกอบด้วยกิจกรรมฯ ดังนี้</p> <p>๑. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ</p> <p>๒. รับชมการถ่ายทอดสด ในนาม ทรท. (๐๘.๔๐ - ๑๒.๐๐ น.) (๑๖.๑๐ - ๒๐.๓๐ น.)</p> <p>ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม</p>	<p>๑) การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมเครื่องราชสักการะ</p> <p>๒) การจัดเตรียมด้านสถานที่ฯ - การติดตั้งเต็นท์โคม ขนาดใหญ่ การจัดเตรียมเก้าอี้ นั่งชมการถ่ายทอดสดพิธีฯ - การจัดเตรียมเครื่องเสียง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - การจัดเตรียมจอภาพ LED เพื่อรับสัญญาณการถ่ายทอดสด - การดูแล ทำความสะอาด และปรับตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพิธี - การจัดเตรียมพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ใช้ในเต็นท์พิธีฯ</p>	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (โยธาฯ กำกับดูแลการจัดทำ) - เทศบาลเมืองนครพนม</p>	<p>ผู้เข้าร่วมพิธีฯ</p> <p>๑) ข้าราชการ ๒) จิตอาสาเฉพาะกิจ ๗ กลุ่มงาน ๓) ประชาชนจากทุกภาคส่วน</p>
๓.	<p><u>วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒</u> ประกอบด้วยกิจกรรมฯ ดังนี้</p> <p>๑. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี : พวจ. เป็นประธาน)</p> <p>๒. รับชมการถ่ายทอดสด ในนาม ทรท. (๑๖.๑๐ - ๑๗.๕๐ น.)</p> <p>ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม</p>	<p>๓) ให้การสนับสนุน พัดลมไอเย็น /ไอน้ำ สำหรับใช้ในเต็นท์พิธีฯ</p> <p>๔) การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณเต็นท์ การจัดเตรียมไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง, การเดินสายไฟ เพื่อใช้ต่อพ่วงสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕) การจัดจิตอาสาสมัครร่วมในพิธีฯ และการจัดระเบียบผู้มาร่วมพิธีฯ ให้เรียบร้อย สวยงาม</p> <p>๖) การรักษาความปลอดภัย, การคัดกรอง/เฝ้าระวังกลุ่มบุคคล, อำนาจความสะดวกด้านการจราจร และการจัดเตรียมสถานที่จอดรถผู้เข้าร่วมพิธีฯ</p> <p>๗) การจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ เพื่อให้การดูแลผู้เข้าร่วมพิธีฯ</p> <p>๘) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาร่วมพิธีฯ</p>	<p>- โรงพยาบาลนครพนม</p> <p>- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอกทุกอำเภอก</p> <p>- ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม</p> <p>- สภ.เมืองนครพนม</p> <p>- สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รพ.นครพนม</p> <p>- สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สวท.นครพนม</p>	

ที่	วัน เวลา สถานที่	กิจกรรม/ภารกิจหน้าที่	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>๙) การแจ้งเชิญส่วนราชการ/หน่วยงาน มาร่วมพิธีฯ และการอำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ</p> <p>๑๐) การให้บริการอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ</p> <p>๑๑) การจัดกลุ่มผู้พิการ และคนชรา ที่สามารถมาเข้าร่วมพิธีได้ มาร่วมพิธีฯ และจัดเจ้าหน้าที่มาให้การดูแล</p> <p>๑๒) การจัดเก็บภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการจัดระเบียบช่างภาพ สื่อมวลชน ที่จะเข้าร่วมบันทึกภาพในพิธีฯ</p> <p>๑๓) การจัดเตรียมพิธีกร (ทั้ง ๒ วัน)</p> <p>๑๔) การประสานการปฏิบัติกับ อปท. ในพื้นที่ ในการให้การสนับสนุน วัสดุ- อุปกรณ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p> <p>๑๕) การจัดวางผังการจัดพิธีฯ (ทั้ง ๓ วัน)</p>	<p>- สำนักงานจังหวัด นครพนม</p> <p>- องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม</p> <p>- สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด</p> <p>- สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครพนม</p> <p>- สำนักงานจังหวัด</p> <p>- สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นฯ</p> <p>- สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด</p>	